

'ผู้ว่าฯนครศรีศัคดี' ให้ข้อคิดคนศ.ใหม่มพล.

ถอดบทเรียนช่วยนักฟุตบอลทีม 'หมูป่า' ติดถ้ำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่กว่า 3,600 คน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยเชิญนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ พระยา อธิบดีผู้ว่าฯ เชียงราย และผบ.ศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติอ่าวหลวง-ขุนน้ำนางนอน (ศอร.) เป็นวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. กล่าวต้อนรับว่า ได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้ว่าฯ พระยา และอธิบดีผู้ว่าฯ เชียงราย มาพูดคุยกับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนศ.ชั้นปีที่ 1 เพื่อหลอมรวมความรู้สึคนักคิดและความเข้าใจของนักศึกษาใหม่ทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยนายณรงค์ศักดิ์ใช้เวลาพูดคุยกับนักศึกษาใหม่แม่ฟ้าหลวงนานราว 1 ชั่วโมง โดยเล่าถึงขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจค้นหา-กู้ภัย-ส่งกลับ นักฟุตบอลเยาวชน “ทีมหมูป่า” ที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ทั้งที่ปรากฏในสื่อมวลชนและที่อยู่เบื้องหลัง และผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหา นายณรงค์ศักดิ์เล่าประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง และถอดบทเรียนนำมาถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่ มฟล. สำหรับการใช้ชีวิตนักศึกษาและชีวิตจริงในอนาคต โดยกล่าวว่า ตนไม่

ได้เป็นฮีโร่ หากแต่เป็นผู้นำใจกลุ่มที่หมดหวังมาด้วยกัน ก่อให้เกิดภาพของเหล่าฮีโร่ตัวจริงนับหมื่นคนที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจจนประสบความสำเร็จ

“การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นเพียงก้าวแรกของความสำเร็จ แต่ไม่ใช่ชัยชนะทั้งหมดของชีวิต เมื่อสำเร็จการศึกษา นำวิชาความรู้ออกไปใช้ประโยชน์ให้สังคมได้ จึงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ในการศึกษา คนที่นำวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริง คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ผมเคยถามตัวเองเช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญการค้าข้าว อังคฤขที่พบตัวทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิตเป็นคนแรกกว่าสิ่งที่ร่ำเรียนและฝึกฝนมาทั้งชีวิตทำไปเพื่ออะไร จนได้ค้นพบคำตอบ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตครั้งนี้ การทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ ต้องวางแผนให้ดีที่สุด เลือกคนทำงานให้เหมาะสมที่สุด และทำตามแผนที่ดีที่สุด การเรียนมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน อยากเรียนอะไร ต้องเรียนอย่างไร เมื่อมีแผนที่ดี เท่ากับมีต้นทุนสู่ความสำเร็จ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากถ้ำหลวง และจากผู้คนที่มาช่วยปฏิบัติภารกิจ คือความมีน้ำใจ ความเสียสละ”

“สำหรับชีวิต ควรมีแผน ระยะสั้น-ระยะกลาง-ระยะยาว และเตรียมรับมือเมื่อไม่เป็นไปตามแผน นี่คือแผนที่สู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะทำงานหน้าที่ใด ขอให้เป็นคนดีของสังคม และสนับสนุนให้คนดีได้มีที่ยืนในสังคมมากกว่าคนไม่ดี จึงจะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าได้ ตามแนวพระราชดำริส ในหลวง รัชกาลที่ 9”